

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. เกษตรฯลุยโครงการตำบลด่าน หวังสร้างรายได้พื้นที่แล้งซ้ำซาก
๒. น้ำเค็มจ่อรุกเมืองนนท์ - ปทุม เตือนเฝ้าระวังใกล้ขีดทำลายพืชผล
๓. กรมส่งเสริมการเกษตร รณรงค์จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
'การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าปวงประชา ถวายพ่อของแผ่นดิน'
๔. แพนลด ปริมาณปลูกข้าว จำนวน ๒๗ จาก ๖๐ ล้านไร่
๕. พัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
๖. กรมป่าไม้เร่งโค่นยางรุกป่า
๗. ธกส.เล็งของบแสนล้านชดเชยพืชผลการเกษตร
๘. คำนับรจยงในบัญชีต้นไม้
๙. ดันไทยศูนย์ผลิตล้อยางแห่งเอเชีย
๑๐. ดึง ๑๐๘ ยาง สกย.เข้าตลาดกลาง
๑๑. ส่งออกไก่สดใส

หนังสือพิมพ์

- กรุงเทพธุรกิจ
แนวหน้า
บ้านเมือง

มติชนสุดสัปดาห์
คมชัดลึก
ข่าวสด
เดลินิวส์
มติชน
ไทยรัฐ
โพสต์ทูเดย์
ไทยรัฐ

เกษตรกรลุยโครงการ 'ตำบลละล้าน' หวังสร้างรายได้พื้นที่แล้งซ้ำซาก

กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าโครงการ "ตำบลละล้าน" แจกคู่มือเกษตรกรตำบล หนุนสร้างรายได้พื้นที่แล้งซ้ำซาก กรมส่งเสริมการเกษตร ย้ำ "ไม่ใช่การแจกเงิน" ตรวจสอบได้

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างรายได้และพัฒนาเกษตรกรกว่า ที่ประชุมได้อนุมัติพื้นที่เป้าหมาย 3,051 ตำบล ซึ่งเป็นพื้นที่ภัยแล้งซ้ำซาก ครอบคลุมเกษตรกรกว่า 3 ล้านราย รวมถึงแนวทางดำเนินงานรับเบิกจ่ายเงินอุดหนุนและคู่มือดำเนินการ ซึ่งวันที่ 9 ก.พ. นี้ จะมีการประชุมหน่วยงานเกษตรตำบลเพื่อทำความเข้าใจคู่มือโครงการดังกล่าว และเริ่มขับเคลื่อนได้ภายในเดือนก.พ. สิ้นสุดเดือน มิ.ย. 58

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า องค์การเคหะตรสามารถทำแผนเตรียมเสนอโครงการแก่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกด.) ได้ตั้งแต่เดือนก.พ. ถึงสิ้นเดือนพ.ค. นี้ การพิจารณาจะเป็นระบบอนุมัติวงเงินให้ตามลำดับการเสนอโครงการ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำการทำเอกสารให้กับเกษตรกร

ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติจะต้องนำเสนอกลั่นกรองเป็นลำดับขั้นจาก ศบกด. สู่คณะกรรมการระดับอำเภอ คณะกรรมการระดับจังหวัด และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เป็นขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งจะพิจารณาวงเงินที่เสนอและความเป็นไปได้ของวิธีดำเนินการโครงการ ใช้เวลา 2-4 สัปดาห์ ในการพิจารณาทุกขั้นตอน ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของแผนงาน

โดยข้อกำหนดสำคัญต้องมีการจ้างแรงงานขั้นต่ำ 30% ของวงเงิน เพราะจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยตรงในหน้าแล้งนี้ แต่กระทรวงเกษตรฯ จะผลักดันให้เกิน 50% หากอยู่ระหว่าง 30-50% จะต้องมีการชี้แจงว่าทำไมจึงไม่ถึงเป้าหมาย 50% โดยจะเว้นช่องว่างไว้ ซึ่งบางพื้นที่อาจมีแรงงานขาดแคลน เพราะประชากรส่วนใหญ่เป็นคนชราและเด็ก

การเบิกจ่ายงบประมาณจะผ่านบัญชีธนาคารทั้งหมด องค์การเกษตรฯ และเกษตรกรที่รับค่าจ้างแรงงานต้องเปิดบัญชีธนาคาร เพื่อป้องกันการทุจริต โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) จะเป็นผู้ตรวจประเมินผลโครงการร่วมกับสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น หากผู้เสนอโครงการไม่ได้ดำเนินการตามแผน จะถือเป็นความผิด

"กลุ่มนี้เป็นกลุ่มแล้งซ้ำซาก ส่วนใหญ่อยู่ในภาคอีสาน เป็นเกษตรกรที่เราต้องการให้เขาสร้างโครงการช่วยเหลือตนเอง ไม่ใช่การแจกเงินเยียวยาหลังเกิดภัยแล้งอย่างที่ผ่านมานับสิบปี รัฐใช้งบเยียวยาไปกว่าหมื่นล้านบาท โครงการครึ่งนี้วงเงินกว่า 3 พันล้านบาท ให้โอกาสสร้างอาชีพในพื้นที่ของตนเอง เป็นโครงการจากล่างขึ้นบน ไม่ใช่บนลงล่างอย่างที่แล้งมา"

น้ำเค็มจ่อรุกเมืองนนท์-ปทุม

เตือนฝักระวังใกล้ชิดทำลายพืชผล¹³

นายสมชาย ธรรมานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 15 ปทุมธานี (สศช.15) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงการแจ้งเตือนเกษตรกรที่ทำการเกษตรในฤดูแล้งช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนในเขตจังหวัดนนทบุรีและปทุมธานี ให้ระวังน้ำเค็มเอ่อเข้าทำลายพืชผลการเกษตร เนื่องจากปีนี้ปริมาณน้ำใช้การได้ในเขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์เมื่อสิ้นเดือนมกราคมมีประมาณ 5,100 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งมีปริมาณน้อย สืบเนื่องจากกรมชลประทานหยุดปล่อยน้ำทำนาปรังและไม่มีน้ำปล่อยไล่ น้ำเค็ม ทำให้น้ำเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยาเคลื่อนขึ้นมาสูงถึงจังหวัดนนทบุรีและปทุมธานีโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาแกมอำเภอ บางกรวย บางบัวทองและไทรน้อย ส่วนจังหวัดปทุมธานีในแถบอำเภอเมืองและอำเภอลาดหลุมแก้ว

ดังนั้น เกษตรกรควรระวังน้ำเค็มด้วยการทำคันกันน้ำไม่ให้น้ำจากแม่น้ำเข้าสู่แปลงโดยตรง พร้อมทั้งติดตามข่าวและฝักระวังคุณภาพน้ำทุกวัน ซึ่งสามารถติดตามข่าวได้จากศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน โดยหากมีความจำเป็นต้องผันน้ำจากแม่น้ำลำคลองเข้าสู่แปลงผัก สวนไม้ผล สวนกล้วยไม้และนาข้าว ก็ควรตรวจวัดค่าความเค็มของน้ำในลำคลองให้มีค่าความเค็มของน้ำไม่เกิน 0.2 เปรอร์เซ็นต์

อย่างไรก็ตาม ในการปลูกพืชผักขอแนะนำให้เกษตรกรที่ปลูกพืชผักโดยเฉพาะพืชผักที่มีการยกร่องแปลงปลูก ควรปลูกใน

บริเวณที่ต่ำกว่าบริเวณสันร่อง เนื่องจากโดยธรรมชาติแล้วเกลือจะเคลื่อนที่สะสมในพื้นที่สูงเมื่อมีการระเหยน้ำและควรเลือกปลูกชนิดพืชผักที่เหมาะสมกับระดับความเค็มในดินที่เพิ่มขึ้น เช่น ในพื้นที่ดินเค็มน้อย ควรปลูกถั่วฝักยาว ขึ้นฉ่าย แดงร้าน และแดงไทย เป็นต้น ในพื้นที่ดินเค็มปานกลาง ควรปลูกบวบ ฟริก ถั่วลันเตา หอมใหญ่ข้าวโพดหวาน และผักกาดหอม เป็นต้น ส่วนพื้นที่ดินเค็มมาก แนะนำให้ปลูกผักกาดหัว มะเขือเทศ ถั่วพุ่ม ชะอมคะน้า ผักบั้งจีน และกะเพรา ทั้งนี้ สามารถขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้จากศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรเขต 15 โทร. 0-2520-3720-1 ในวันและเวลาราชการ

กรมส่งเสริมการเกษตร ผนึกกำลังจัดกิจกรรมเกิดพระเกียรติ 'การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน'

ตามที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายเกิดพระเกียรติ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ในหัวข้อ "การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน" เพื่อแสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านน้ำของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ หมุนเวียนเป็นเจ้าภาพจัดงานเฉลิมพระเกียรติในแต่ละเดือน ซึ่งเดือนมกราคม 2558 นี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่ออรรถรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรตระหนักถึงแนวทางการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวถึงการจัดกิจกรรมรณรงค์ "การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน" เพื่อร่วมเกิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเดือนมกราคม 2558 นี้ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้กำหนดจัดขึ้นภายใต้แนวคิด "การบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" มุ่งสร้างความร่วมมือและความตระหนักรู้ให้เกษตรกรทั่วประเทศเห็นถึงแนวทางการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ขณะเดียวกันยังมุ่งส่งเสริม เผยแพร่ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำในการปลูกพืชชนิดต่างๆ แก่เกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกษตรกรนำความรู้ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองและสามารถใช้น้ำทุกหยดอย่างรู้คุณค่าด้วย

ทั้งนี้ได้กำหนดจัดงานวันรณรงค์ (Field Day) การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในระหว่างวันที่ 15 มกราคม-15 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นตัวแทนของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1-9 เขตละ 1 จุด รวม 9 จุด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา นครราชสีมา นครสวรรค์ ตรัง นครพนม ราชบุรี สุราษฎร์ธานี ปทุมธานี และลำพูน โดยจะจัดกิจกรรมใหญ่เปิดตัว (Campaign) โครงการเกิดพระเกียรติฯ ในวันที่ 30 มกราคม 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร นายสุภาพ โนรีวงศ์ ตำบลคอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เน้นประเด็นเกี่ยวกับเทคนิคการให้น้ำแบบเปียกสลับแห้งในนาข้าว "แก้งข้าว"

อย่างไรก็ตาม กรมส่งเสริมการเกษตรได้เร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรทั่วประเทศให้เข้ามาเรียนรู้การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำในระบบปลูกพืชภายในศูนย์เรียนรู้ฯ จำนวน 882 ศูนย์ ในพื้นที่ 77 จังหวัด ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557-กันยายน 2558 เกษตรกรเป้าหมายกว่า 88,200 คน โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำเอกสารวิชาการในรูปแบบคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในการปลูกพืช หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจำนวน 4 เรื่องสำหรับใช้ฝึกอบรมและแจกจ่ายให้เกษตรกร ซึ่งพิจารณาจากชนิดสินค้าที่ผลิตในศูนย์ฯ มีทั้ง ข้าว, พืชไร่, ไม้ผล-ไม้ยืนต้น, พืชผัก-สมุนไพร ไร่นาสวนผสมและอื่นๆ

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า การจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งนี้ มีหน่วยงานต่างๆ ไม่สังกัดกระทรวงเกษตรฯ ร่วมบูรณาการจัดแสดงนิทรรศการการใช้น้ำ อย่างรู้คุณค่าด้วย เช่น สำนักงานปฏิรูปที่ดิน จัดนิทรรศการเกี่ยวกับการปลูกข้าว และพืชผักโดยระบบการใช้น้ำแบบประหยัด กรมชลประทาน จัดแสดงนิทรรศการ การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ศูนย์วิจัยข้าว จัดแสดงนิทรรศการข้าวกับการใช้น้ำ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดนิทรรศการต้นทุนประกอบอาชีพทำนา สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แสดงนิทรรศการเศรษฐกิจการเกษตรกับการใช้น้ำอย่างคุ้มค่า (Water footprint) กรมวิชาการเกษตร จะจัดแสดงนิทรรศการ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในการผลิตไม้ผล กรมส่งเสริมสหกรณ์ การจัดการน้ำด้วยวิธีการสหกรณ์

กรมพัฒนาที่ดิน จัดแสดงจุดเรียนรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมัก กรมปศุสัตว์ จัดแสดงจุดเรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงเปิด/เลี้ยงไก่ กรมประมง จัดแสดงจุดเรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงกบ/เลี้ยงปลาในกระชัง เป็นต้น

"ดังนั้น จึงขอเชิญชวนเกษตรกรเข้ามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และแนวทางการบริหารจัดการน้ำในระบบปลูกพืชภายในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ทั่วประเทศ เพื่อจะได้ นำความรู้ไปปรับใช้ในแปลงของตนเอง เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตร และใช้น้ำทุกหยดอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดด้วย" อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

จรัส พิบูลย์บุญโชติ/รายงาน

แนวโน้ม ๖-๘

แผนลด ปริมาณ ปลุกข้าว จำนวน 27 จาก 60 ล้านไร่

พืช 4 ชนิดที่ปลูกในเขตป่าสงวน

พืช	ล้านไร่
ยาง	6
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	3.2
น้ำมันปาล์ม	2
มันสำปะหลัง	1.8
รวม	13

ที่มา : คณะอนุกรรมการร่วมจัดตั้งยุทธศาสตร์ที่ดินทำเกษตรรายพืชเศรษฐกิจ 4 ชนิด

อภิชาติ พงษ์ศรีหตุลชัย กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย ขณะนี้เราอยู่ระหว่างการทำรายละเอียดทั้งหมดเป็นรายพืชว่าจะเพิ่มการปลูกพืชใดบ้างเพื่อให้สอดคล้องกับราคาตลาด และเมื่อมีผลผลิตออกมาจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณกลับต่อเกษตรกร โดยรัฐบาลชุดนี้มีเป้าหมายลดพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการปลุกข้าวลง 27 ล้านไร่ เพราะจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศมีหนี้สินล้นพ้นตัวจากการปลุกข้าวปีละ 60 ล้านไร่

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเห็นว่า ปริมาณผลผลิตข้าวที่เหมาะสมกับประเทศไทย คืออยู่ที่ไม่เกิน 30-31 ล้านตัน

ข้าวเปลือก จากปัจจุบัน 35 ล้านตันข้าวเปลือก และส่งออกได้ในระดับ 7-8 ล้านตัน โดยจะไม่ทำให้ราคาข้าวเปลือกในประเทศตกต่ำ ฝ่ายนโยบายการให้เริ่มทำในพื้นที่ที่มีความพร้อมและตลาดรองรับ หลายฝ่ายเห็นตรงกันว่าควรจะเริ่มที่อ้อย

ซึ่งตลาดมีความต้องการเพิ่มขึ้นชัดเจน โดยเฉพาะหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) และสมาคมอ้อยและน้ำตาลทรายก็แจ้งว่ามีความต้องการเพิ่มอีกอย่างน้อย 6 ล้านไร่จากปัจจุบัน 10 ล้านไร่

แต่เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตที่จะออกมา โดยปีแรกเราจะเริ่มส่งเสริมการปลูก 7 แสนไร่ในพื้นที่ที่อยู่ในรัศมีโรงงานน้ำตาลไม่เกิน 50 กิโลเมตรรองรับ จากนั้น จะจูงใจให้ปลูกเพิ่มให้ได้ครบ 6 ล้านไร่ภายในปี 2569

ประเดิมจากอ้อยและตามด้วยข้าว ●

พัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

12 กทม.-นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ปี 2558 นี้ กรมวิชาการเกษตรมีแผนขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน โครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพัฒนาผลผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐานตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือจีเอพี และมีความปลอดภัยต่อการบริโภคหรือส่งออก โดยกรมตั้งเป้าตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชผักและผลไม้ตามมาตรฐานจีเอ็มพี พืช 110,000 แปลง แบ่งเป็นตรวจรับรองแปลงใหม่ 21,967 แปลง ตรวจต่ออายุใบรับรองมาตรฐาน 27,450 แปลง และตรวจติดตามแปลงที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแล้ว 60,403 แปลง ขณะเดียวกันมีแผนตรวจสอบโรงงานแปรรูป โรงรม โรงคัดบรรจุสินค้าพืชผักและผลไม้เพื่อรับรองตามมาตรฐานจีเอ็มพี และเอสซีจีพี เป้าหมาย 800-1,000 โรงงาน

กรมป่าไม้เร่งโค่นยางรุกป่า

เมื่อวันที่ 4 ก.พ. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สัมภาษณ์กรณีนโยบายลดพื้นที่การปลูกยางพารา เพื่อแก้ปัญหาความยากจน โดยตั้งเป้าเอาไว้ 700,000 ไร่ ว่า จากการสำรวจพบมีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยปลูกยางพารา ทั่วประเทศ 4,033,404 ไร่ นอกจากนี้ยังมีการบุกรุกป่าอนุรักษ์ พื้นที่อุทยานแห่งชาติ 1 ล้านไร่ รวมทั้งพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกเพื่อปลูกยางทั้งหมด 5 ล้านไร่

นายธีรภัทรกล่าวต่อว่า กรมป่าไม้จะตัดโค่นต้นยางพาราในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 และ 2 ทั้งพื้นที่ปลูกยางพารา โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม ส่วนพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 3, 4 และ 5 ยางพาราที่เปิดกรีดแล้ว ให้ตัดโค่นร้อยละ 60 เพื่อเปิดแสงและห้ามตัดไม้พื้นล่างที่ขึ้นตามธรรมชาติ ส่วนการกำหนดลดพื้นที่ปลูกยางพารา 7 แสนไร่ ไม่เกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่า ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเข้าไปดูแลในส่วนนี้

ด้านนายชีวะภาพ ชีวะธรรม หัวหน้าชุดปฏิบัติการพยัคฆ์ไพร สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กล่าวว่ จากการเฝ้าระวังพื้นที่ระยะเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมา สามารถล็อกพื้นที่เป้าหมายหลัก ที่จะเข้าไปจับกุมดำเนินคดีแล้ว 10 จังหวัด โดยพื้นที่เหล่านี้อยู่ในดินน้ำชั้น 1 เอ และ บี ทั้งสิ้น ได้แก่ จ.เลย จ.เพชรบูรณ์ เป็นพื้นที่ดินน้ำป่าสัก ซึ่งมีกลุ่มนายทุนเข้าไปบุกรุกปลูกยางพารา นอกจากนี้ยังมี จ.พิจิตร จ.สุโขทัย จ.แพร่ จ.น่าน อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน จ.กาญจนบุรี ลุ่มแม่น้ำแคว จ.อุทัยธานี พื้นที่ป่าต้นน้ำสะแกกรัง และพื้นที่ จ.บึงกาฬ จ.หนองคาย ซึ่งมีข้อมูลหลักฐานสมบูรณ์แล้ว สามารถดำเนินคดีได้ทันที

ธกส. เล็งขงบงบแสนล้าน ชดเชยพืชผลการเกษตร

รายงานข่าวจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ได้ขงบงบประมาณปี ๕๑ กว่า 1 แสนล้านบาท ที่เป็นโครงการชดเชยพืชผลการผลิต ภายหลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาบริหารประเทศ ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท ทั้งมาตรการจ่ายชวาวไร่ละ 1,๐๐๐ บาท วงเงิน 4๐,๐๐๐ ล้านบาท และจ่ายชวาวสวนยางไร่ละ 1,๐๐๐ บาท วงเงิน ๘,๒๐๐ ล้านบาท รวมถึงโครงการพืชผลการเกษตรอื่น ๆ ที่อยู่ในช่วงเดียวกัน

นอกจากนี้ขอจัดตั้งงบประมาณเพื่อชดเชยดอกเบี้ย ในโครงการปีงบประมาณก่อนหน้า 3๐,๐๐๐ ล้านบาท ส่วนเงินค้ำมีบางโครงการที่จะต้องให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) และสำนักงบประมาณพิจารณา รวมถึงจะมีการขออนุมัติปิดโครงการย่อยช่วงปี ๕1-๕3 เช่น โครงการรับจำนำข้าวโพด มันสำปะหลัง และยางพาราในวงเงินค้ำไม่มาก โครงการละ 1,๐๐๐-2,๐๐๐ ล้านบาท หรือรวมแล้วเป็นหลักหมื่นล้านบาท ซึ่งจะต้องสรุปให้กระทรวงการคลังเห็นชอบในสัปดาห์หน้า

“ธ.ก.ส. จะเสนอให้บางปีที่มีเงินค้ำโครงการไม่มาก เช่น ปี ๕1-๕3 ที่มีเฉลี่ยหลักพันล้านบาทให้ปิดโครงการไปก่อน แต่ขึ้นอยู่กับสำนักงบประมาณจะพิจารณาเห็นชอบหรือไม่ รวมทั้งยังเสนอขงบประมาณเพื่อใช้ในโครงการพักชำระหนี้เกษตรกรทั้งใน 3 จังหวัดภาคใต้ และลูกหนี้ดี วงเงินอีกประมาณ 4,๐๐๐-5,๐๐๐ ล้านบาทด้วย”

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลังกล่าวว่า ช่วงกลางเดือน ก.พ. นี้ จะประชุมปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวรอบใหม่ถึง วันที่ 30 ก.ย. ๕7 โดยมี นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ซึ่งขณะนี้ ธ.ก.ส. กำลังหารือกับสภาวิชาชีพการบัญชี เพื่อสรุปตัวเลขให้ชัดเจนส่วนผลการขาดทุนในเบื้องต้นไม่ได้สูงเกินคาด

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ รองปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การประชุมจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๑ เบื้องต้นหรือถึงกรอบวงเงินของแต่ละหน่วยงานว่าในปี ๕๑ มีภารกิจสำคัญอะไรบ้างจึงจะพิจารณาจัดสรรวงเงินให้แต่ละหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม.

ค้านบรรจุ 'ยาง' ในบัญชีต้นไม้

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ที่รัฐสภา นายสุนทร รักษ์รงค์ ผู้ประสานแนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยาง เข้ายื่นหนังสือต่อ พล.อ.ต.นัย มีชูเวช ประธานคณะกรรมการ (กมธ.) การเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในฐานะประธาน กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.สวนป่า ฉบับที่... (แก้ไข พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ.2535) เพื่อคัดค้านและต่อต้านการบรรจุไม้ยางพาราในบัญชีต้นไม้ท้าย พ.ร.บ.สวนป่า เนื่องจากจะทำให้การตัดโค่นและเคลื่อนย้ายไม้ยางพาราสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้

แสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ดุลพินิจ

นายสุนทรกล่าวว่า ที่ผ่านมามีการโค่นไม้ยาง และเคลื่อนย้ายสามารถทำได้โดยเสรี ไม่ต้องขออนุญาตจากกรมป่าไม้ หาก พ.ร.บ.ฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบจาก สนช.จะทำให้เกษตรกรชาวสวนยาง 6 ล้านคนในพื้นที่สวนยาง 21 ล้านไร่ต้องเดือดร้อน ทำให้ขายไม้ยางพาราได้ราคาต่ำลง เพราะพ่อค้ารับซื้อไม้ยางจะอ้างต้นทุนที่สูงขึ้นจากส่วยไม้ยางพารา ถือเป็น การซ้ำเติมความทุกข์ร้อนของชาวสวนยางท่ามกลางปัญหาราคายางพาราที่ตกต่ำอยู่แล้ว

กัมพูชาศูนย์ผลิตกล้วยแห่งเอเชีย

นายจักรมณฑ์ ผาสุกานิช รมว. อุตสาหกรรม เปิดเผยถึงโครงการสร้าง ศูนย์ทดสอบกล้วยว่า อุตสาหกรรมกล้วยมียอดการส่งออกปีละ 120,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่สำคัญของประเทศและยังเป็นการเพิ่มมูลค่าทางพาราของไท คนจึงมีแผนที่จะสร้างศูนย์ทดสอบกล้วยรถยนต์เพื่อ ส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนาการผลิตกล้วย โดยเฉพาะผู้ประกอบการ ให้ได้มาตรฐานระดับโลก โดยจะใช้บ 2,850 ล้านบาท

แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 เป็นการสร้างสนามทดสอบกล้วย ตามมาตรฐาน R117 ซึ่งจะใช้เป็นมาตรฐานอาเซียน มีแผนของบประมาณ ปี 2559 จำนวน 530 ล้านบาท และสร้างเสร็จในปี 2560 ใช้พื้นที่ 200 ไร่ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ อ.สนามไชย เขต จ.ฉะเชิงเทรา ระยะที่ 2 จะเป็นส่วนต่อขยาย เพื่อใช้ทดสอบยางกล้วยทุกประเภท มีแผนจะขอ งบประมาณปี 2560 จำนวน 570 ล้านบาทและระยะที่ 3 จะพัฒนาไปสู่การ

เป็นศูนย์ทดสอบรถยนต์ทั้งคัน เพื่อเปิดให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ของ ประเทศไทย ได้ใช้ทดสอบผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากลลดต้นทุนใน การวิจัยพัฒนา โดยจะของบประมาณปี 2561 จำนวน 1,750 ล้านบาท

“สนามทดสอบกล้วยนี้จะช่วยเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราใน อุตสาหกรรมยางขึ้นเป็น 20% หรือใช้ยางพาราเพิ่ม 150,000 ตันต่อปี ภายใน 2 ปี จากปัจจุบันที่ใช้ยางพาราในภาคอุตสาหกรรม 12.5% มีปริมาณ 340,000 ตันต่อปี จากปริมาณยางพาราที่ผลิตได้ 560,000 ตันต่อปี รวมทั้งยังเป็นการลดต้นทุนผู้ประกอบการในการส่งกล้วยไปทดสอบ ในต่างประเทศปีละ 50 ล้านบาท ในปัจจุบันผู้ผลิตกล้วยอันดับ 1 และ 2 ของโลกได้เข้ามาตั้งฐานการผลิตและศูนย์วิจัยในไทยแล้ว และปีนี้มี บริษัทผลิดยางจากจีนอีก 8 แห่งเข้ามาตั้งโรงงาน ซึ่งจะทำให้ไทยเป็น ผู้ผลิตกล้วยที่ใหญ่ที่สุดของเอเชีย”

ถึง 108 ยาง สกย.เข้ตลาดกลาง
B1 นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้อำนวยการสำนักงาน
กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง กล่าวว่า สกย.ได้เร่ง
ดำเนินการให้ตลาดยาง สกย.จำนวน 108 แห่ง ที่กระจาย
อยู่ทั่วประเทศ สมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายตลาดกลาง
ยางพาราทั้ง 6 แห่ง ซึ่งจะทำให้เกษตรกรชาวสวนยางที่
อยู่ห่างไกลจากตลาดกลางยางพารา สามารถนำยางเข้า
มาขายที่ตลาดยาง สกย.ได้ตามโครงการที่รัฐบาลมีมาตรการ
ช่วยเหลือ ซึ่งจะช่วยลดค่าขนส่งของชาวสวนยาง ■

ส่งออกไก่สดใ: นายศีกฤทธิ์ อารีปกรณ์ ผู้จัดการสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย กล่าวว่า ไก่เนื้อของไทยมีการเติบโตและอนาคตที่สดใส คาดว่าปี 58 ไทยจะสามารถส่งออกไก่เนื้อได้ 600,000 ตัน เพิ่มจากปี 57 ประมาณ 6-7% ที่ส่งออกได้ 570,000 ตัน ส่วนมูลค่าจะเพิ่มขึ้น 5% หรือ 81,000-82,000 ล้านบาทและคาดว่าในช่วงกลางปีมีตลาดประเทศเกาหลีใต้จะอนุญาตให้ไทยส่งออกไก่สดไปได้ ซึ่งจะช่วยให้ไทยส่งไก่สดได้เพิ่มขึ้นอีก เดิมเคยส่งออก 40,000 ตันแต่ต้องหยุดส่งออก และส่งออกได้เฉพาะไก่ปรุงสุก 15,000 ตันเท่านั้น.